

รายละเอียดของกิจกรรมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

แผนการดำเนินงาน/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์ของ กิจกรรม	ผู้รับ ผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประมาณ ที่จะใช้	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕				หมายเหตุ
			เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ		ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๓)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มิ.ค. ๖๔)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๔)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๔)	
๑) แผน ชมรมจริยธรรม ๑.๑ จัดกิจกรรม งานปีใหม่โรงพยาบาล เขาค้อ	๑. เพื่อสร้างความ รักความสามัคคี และความผูกพันต่อ องค์กร	ชมรม จริยธรรม	บุคลากรใน หน่วยงานได้ เข้าร่วม กิจกรรม > ๗๐%	บุคลากรใน หน่วยงานได้มี ส่วนร่วมใน การทำงาน การทำให้ กิจกรรม > ๗๐%	๑๐๐,๐๐๐		/			ได้มีการทำบุญ ตักบาตร ช่วง เข้ามกราคม งาน 1 ถึง ๖ สังสรรค์
๑.๒ โครงการอบรมให้ ความรู้การเสริมสร้างและ พัฒนาทางด้านจริยธรรม และการมีวินัยรวมทั้ง ป้องกันให้กระทำความผิด และถ่ายทอดความรู้ หลักสูตรด้านพฤติกรรม และผลประโยชน์ขั้นสูง ในหน่วยงาน		กลุ่มงาน บริหาร ทั่วไป		และมีความ สามัคคีความ ผูกพันให้กับ องค์กรมาก ยิ่งขึ้น	-		/			ได้มีการจัด อบรมเมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นที่ เรียบร้อยแล้ว

แผนภาพการดำเนินงาน/กิจกรรม	วัตถุประสงค์	ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประมาณที่จะใช้	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓				หมายเหตุ
			เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ		ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๒)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มิ.ค. ๖๓)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๓)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๓)	
(๑) แผน กิจกรรม ๒.๑ จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริม คุณธรรม และ จิตสำนึก ของ บุคลากร และ ผู้ เกี่ยวข้อง ใน องค์กร	ส่งเสริม คุณธรรม และ จิตสำนึก ของ บุคลากร และ ผู้ เกี่ยวข้อง ใน องค์กร	ชมรม จริยธรรม	บุคลากรใน หน่วยงานได้ เข้าร่วม กิจกรรม > ๗๐%	บุคลากรใน หน่วยงานได้ มีส่วนร่วมใน การทำ กิจกรรม > ๗๐% และมีความ สำนึก ความผูกพัน ให้องค์กร มากยิ่งขึ้น	๕๐,๐๐๐			/		

แผนการดำเนินงาน/ กิจกรรม	วัตถุประสงค์ ของกิจกรรม	ผู้รับ ผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประมาณ ที่จะใช้	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓				หมายเหตุ	
			เชิงปริมาณ	เชิงคุณภาพ		ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๓)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มิ.ค. ๖๔)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๔)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๔)		
๓) แผน ชมรมจริยธรรม ๓.๑ จัดกิจกรรม ทำบุญตัก บาตรในโอกาสและกิจกรรมพระ ราชพิธี	ปลูกจิตสำนึก มีคุณธรรม จริยธรรมมี ความซื่อสัตย์ สุจริต	ชมรม จริยธรรม	ผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดมี ความรู้ความ เข้าใจใน หลักธรรม อย่างแท้จริง	ผู้บริหาร ข้าราชการและ ลูกจ้างในสังกัด นำหลักธรรม คำสอนมา ประยุกต์ใช้ใน ชีวิตประจำวัน และการทำงาน รวมถึงการมี ส่วนร่วมใน กิจกรรมต่าง ของหน่วยงาน	ไม่ใช้	/					มีการจัด กิจกรรม ทำบุญตัก บาตรในพิธี ต่างๆ ใน โอกาสต่างๆ

แผนงบประมาณ /นาง/นาย/ผู้ช่วย	ตำแหน่งของ ผู้รับผิดชอบ	ชื่อ ผู้รับผิดชอบ	เป้าหมาย		งบประมาณ ที่จะใช้	ไตรมาส ๑ (ต.ค.-ธ.ค. ๖๖๓)	ไตรมาส ๒ (ม.ค.-มิ.ค. ๖๖๔)	ไตรมาส ๓ (เม.ย.-มิ.ย. ๖๖๕)	ไตรมาส ๔ (ก.ค.-ก.ย. ๖๖๕)	หมายเหตุ
			เชิงคุณภาพ	เชิงปริมาณ						
๑) นายสมชาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริม การศึกษาระดับ ประถมศึกษา	ดำเนินการ ตามแผน ประจำปี ๖๖๓	นายสมชาย ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ	ดำเนินการ ตามแผน ประจำปี ๖๖๓	ดำเนินการ ตามแผน ประจำปี ๖๖๓	ไม่มี	/	/	/	/	มีการจัดทำ แผน ประจำปี โรงเรียน แล้ว
๒) นายสมชาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์ส่งเสริม การศึกษาระดับ ประถมศึกษา	ดำเนินการ ตามแผน ประจำปี ๖๖๓	นายสมชาย ผู้ช่วย ผู้อำนวยการ	ดำเนินการ ตามแผน ประจำปี ๖๖๓	ดำเนินการ ตามแผน ประจำปี ๖๖๓	ไม่มี	/	/	/	/	มีการจัดทำ แผน ประจำปี โรงเรียน แล้ว

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงาน

- ผู้นำให้ความสำคัญกับกิจกรรมที่ส่งเสริมองค์กรคุณธรรม

อุปสรรค/ปัญหา/ข้อสังเกต จากการดำเนินงาน

- บุคลากรไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ทั้งหมด เนื่องจากบางท่านติดประชุม เจ็บป่วย และติดการปฏิบัติงานต่างๆ
-งบประมาณในการจัดกิจกรรมมีจำกัด

ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในเชิงปริมาณต่อไป

ลงชื่อ

ณัฐ

ผู้รายงาน

(นางเอวียน เพ็ชรพลาวุธ)

ตำแหน่ง พยานหลักฐานพิพจน์อาชญากรรม

วันที่ ๑๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔